



ประกาศคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สภาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบชั้นตอนที่ ๓
ในการสอบครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสการสอบ ๒๕๖๓-๒

ตามที่คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดให้มีการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสการสอบ ๒๕๖๓-๒ ชั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ดิโกดูลยเดชภิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้พิจารณาผลการสอบชั้นตอนที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบชั้นตอนที่ ๓ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ขอให้ผู้มีรายชื่อในประกาศ พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินการสอบความรู้ชั้นตอนที่ ๓ จากระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์การรับสมัครที่ <http://atm.license.thai.com> ได้ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม - วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภายในเวลาทำการของธนาคาร) เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่มีกรคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบชั้นตอนที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ <http://atm.license.thai.com> หรือ www.thaimed.or.th หรือ www.si.mahidol.ac.th/education

อนึ่งแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ยังคงต้องกำหนดให้ผู้เข้าสอบ เข้มงวดกับการรักษา ระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และเนื่องจากการสอบชั้นตอนที่ ๓ จะเป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ ทักษะ และหัตถการในเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บางสถานี่ผู้เข้าสอบมีความจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้ป่วยสมมติ จึงขอให้ผู้เข้าสอบสวม face shield อีกชั้นหนึ่งด้วยตลอดเวลาที่เข้าสอบทุกสถานี่

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทวี เลหาพันธ์)

ประธานอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์